



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ให้สัมภาษณ์ว่า แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมาระยะหนึ่งแต่อาจมี ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ปะปนอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ แม้ภาครัฐจะมีมาตรการคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรค และเฝ้าระวังอาการ 14 วัน ในผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน ยิ่งเวลานี้มีการระบาดระลอก 2 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย กัมพูชา ฮองกง ทุกหน่วยงานต้องเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการนำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ ขอให้ประชาชนอย่าประมาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง คือ ไม่ควรหลวมหรือแน่นเกินไป เลือกรุ่นที่ปิดจมูกและปิดปากได้ ครอบคลุมทั้งจมูก แก้ม คาง ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยอาจก่อให้เกิดปัญหาทางผิวหนังได้ เช่น ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบบริเวณสายคล้องหู ผื่นแพ้ผิวหนังจากการระคายเคือง ปัญหาผิวหนังที่เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย และผดจากความร้อน เป็นต้น

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ปัญหาผิวหนังอักเสบบริเวณสายคล้องหู แนะนำใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยไม่ให้สายคล้องหูรัดมากเกินไป หากมีการอักเสบต่อเนื่องหรือค่อนข้างมาก ควรพบแพทย์ผิวหนัง ส่วนปัญหาผิวหนังอักเสบ ควรระมัดระวังอย่าให้เหงื่อออกมากและเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อเริ่มเปียกชื้น สำหรับปัญหาผิวและผดขึ้นอยู่กัสุขภาพผิวของแต่ละบุคคล แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่เหมาะสมกับผิวบุคคลจะช่วยให้อาการดีขึ้น

#### มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์,สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเนชั่นพีพี, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businessstoday)

-ศบค. เปิดเผยข้อมูลโรคโควิด-19 ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5 ราย มาจากรัสเซีย 1 ราย เป็นชายอายุ 21 ปี เดินทางถึงไทย 20 ก.ค. เข้าพัก SQ กทม. เริ่มป่วย 29 ก.ค. มีไข้ การได้รับรสและกลิ่นลดลง ตรวจพบเชื้อ 31 ก.ค., อินโดนีเซีย 1 ราย เป็นชายอายุ 25 ปี ถึงไทย 20 ก.ค. เข้าพัก SQ จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อ 31 ก.ค. แต่ไม่มีอาการ, บาหลี 1 ราย เป็นหญิงอายุ 31 ปี ถึงไทย 19 ก.ค. เข้าพัก SQ จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อ 31 ก.ค. แต่ไม่มีอาการ, เยอรมนี 1 ราย เป็นชายอายุ 37 ปี เดินทางถึงไทย 27 ก.ค. เข้าพัก SQ จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อ 31 ก.ค. แต่ไม่มีอาการ, ญี่ปุ่น 1 ราย เป็นหญิงอายุ 47 ปี ถึงไทย 29 ก.ค. เข้า SQ จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อ 31 ก.ค. แต่ไม่มีอาการ, ผู้ป่วยหายเพิ่ม 7 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้ป่วยสะสม 3,317 ราย หายป่วย 3,142 ราย เสียชีวิต 58 ราย ยังรักษาในรพ. 117 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สยามโพสต์)

-สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จมาทรงจักรยานในกิจกรรม “ปั่นปลอดภัย ไประยองฮี” #RayongHi #TripNewNormal โดยจะทรงจักรยานระยะทาง 50 กม. วันที่ 8 ส.ค. เวลา 08.00 น. จากจุดเริ่มต้นสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง นำขบวนวีไอพี ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดระยอง โดยมีนักปั่นร่วมอีก 696 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สพฐ. มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด จนกว่าศบค.จะอนุมัติให้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, thailandplus

-สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบอบวิจัยทั่วประเทศ จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 – 6 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. โดยเข้าร่วมงานได้แบบ Online โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th และรับชมผ่านช่องทาง online และแบบ Onsite ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ ณ สถานที่จัดงาน โดยงดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk in

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.นักฟุตบอลติดเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, sanook, newtv, koratdaily)

-นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด รองนพ.สสจ.บุรีรัมย์ แถลงข่าว กรณีนักฟุตบอลต่างชาติที่เข้ามาสังกัดทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่กักกันแห่งรัฐ ว่า ไม่ได้ลงซ้อมกับนักฟุตบอล ตอนนี้ส่งตัวรักษาแล้ว ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์มั่นใจว่าไม่มีชาวบุรีรัมย์สัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะผู้ติดเชื้อเดินทางเข้า จ.บุรีรัมย์แล้วเดินทางต่อไปยังสถานที่กักตัวของรัฐทันที ส่วนผู้ที่ไปตรวจสุขภาพ ส่งอาหาร ทำความสะอาด มีการสวมชุด

## ประเด็นข่าว

ป้องกันการติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ newtv.

-เปิดใหม่ไลน์นักฟุตบอลชาวเซอร์เบีย ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เดินทางถึงไทย 19 ก.ค. ตรวจร่างกายครั้งแรกไม่พบเชื้อ เวลาประมาณ 13:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำสายการบิน Mjet คัดกรองบริเวณทางลงท่าอากาศยานโดยไม่ได้ใช้พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและซีลกระเปาะสัมภาระก่อนขนส่งและเข้าสถานกักกันตัวที่โรงแรม Bric Box Hotel ด้วยรถ Ambulance เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 และสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ และตลอดเวลาที่อยู่ที่ SQ มีการติดตามอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน ทั้ง 3 ราย ไม่มีอาการผิดปกติ วันที่ 27-28 ก.ค. ส่งตรวจหาเชื้อที่รพ.บุรีรัมย์ ผลไม่ชัดเจน 1 ราย จึงส่งตรวจซ้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 วันที่ 29 ก.ค. พบเชื้อ จึงส่งรักษาในห้อง Negative Pressure รพ.บุรีรัมย์ และจะตรวจหาเชื้อซ้ำวันที่ 2 ส.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, innnews)

-นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ.บุรีรัมย์ เปิดเผยความคืบหน้าอาการป่วยของนักฟุตบอลชาวเซอร์เบีย อายุ 29 ปี ว่าขณะนี้ยังรักษาอยู่ในห้อง Negative Pressure รพ.บุรีรัมย์ ล่าสุด ไม่มีไข้ ไม่ไอ และไม่มีน้ำมูก แต่ต้องตรวจหาเชื้อซ้ำ ส่วนผู้ที่ร่วมเดินทาง 2 รายยังคงกักตัวใน SQ และติดตามอาการทุกวัน ไม่พบอาการผิดปกติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสธ. และ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่านักฟุตบอลรายนี้เดินทางเข้าไทยด้วยเครื่องบินเหมาลำ ลงที่สนามบินดอนเมืองและได้รับการคัดกรองตามปกติ ไม่พบเชื้อและมีสุขภาพแข็งแรงดี จึงอนุญาตให้ต่อเครื่องบินเช่าเหมาลำของบุรีรัมย์ไปอยู่ในสถานที่กักกัน และมีการตรวจหาเชื้อจนพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ขอย้ำว่าที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทุกสายที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนอย่างแน่นอน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นายอดุลย์ นิยมสมาน รองประธานสโมสรระยอง เอฟซี กล่าวว่า สโมสรอยู่ระหว่างการประสานงานนักฟุตบอลชาวบราซิล 2 คนเข้าประเทศ โดยอยู่ระหว่างการหาเที่ยวบินเข้าไทย โดยต้องตรวจโควิด-19 ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เมื่อมาถึงต้องตรวจอีกรอบ และเข้าพักสถานที่กักตัวของรัฐใน จ.ระยอง

### 2.เรียกร้องเปิดสนามไถ่ชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-น.สพ.ชัยวัชรพงศ์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย เปิดเผยว่า วันที่ 3 ส.ค.เวลา 10.00 น. ชาวไถ่ชนจะไปรวมกันที่หน้าทำเนียบฯ เพื่อถามความชัดเจนและขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไถ่ชน

**สื่อที่นำเสนอ** นสพ.ไทยรัฐ

-นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช ประชุม กกก.โรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีมติอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ สนามแข่งขันนกกรงหัวจุกและสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน เปิดดำเนินการได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีความพร้อม โดยให้ปลัดจังหวัดเชิญผู้ได้รับใบอนุญาตมารับฟังแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากไม่ปฏิบัติตามจะสั่งปิดทันที

### 3.การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นายสุรวัช อัครวรรมาศ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวในการสัมมนา "ปลุกไทยเที่ยวไทย ปลุกเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า" ว่า อยากให้ทำประชาพิจารณ์และสอบถามความสมัครใจของคนในพื้นที่ว่าต้องการให้ต่างชาติเข้ามาหรือไม่ หากยอมให้เข้ามาต้องช่วยกันดูแลทั้งจากรัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่เอง ด้าน น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การกักตัวต้องมีการควบคุมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและสามารถเดินทางธุรกิจต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงานเสวนา “ปลุกไทยเที่ยวไทย ปลุกเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า” ว่า มาตรการที่ประเทศไทยดำเนินมาเป็นลำดับ เรียนรู้จากประสบการณ์ควบคุมโรคทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น โดยที่ต้องมั่นใจว่าจะสามารถเฝ้าระวังการติดเชื้อในประเทศได้ และหากมีการติดเชื้อจะสามารถควบคุมและจำกัดวงของการติดเชื้อได้ โดยการท่องเที่ยวและกีฬาขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อเข้าสู่การเข้าแข่งขันที่มีผู้เข้าชมได้ กรณี จ.ภูเก็ต เริ่มมีการคุยกันว่าจัดการได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด เป็นส่วนเสริมของมาตรการ Health and Tourism

### 4.การจัดคอนเสิร์ต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอชะอวด แจ้งดำเนินคดีกับ นายไพสันต์ เวทยายงค์ ผู้จัดคอนเสิร์ต เจเนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โดยกล่าวหาว่า จัดชุมนุมหรือทำกิจกรรมในสถานที่แออัดโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศบค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ห้างสรรพสินค้าชื่อดังเมืองระยอง จัดมินิคอนเสิร์ตนักร้องดัง มีวัยรุ่นเข้าชมแน่นจนไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ยั้งดีที่มีการสวมหน้ากากอนามัย ทำให้เกิดความกังวลว่าโควิด-19 จะกลับมาระบาดอีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

## ประเด็นข่าว

-ห้างดัง จ.ยะลา เปิดตัวภาพยนตร์ "รักนะซูซู" นำดารานักแสดงขึ้นเวทีโชว์ตัว โดยจัดระเบียบตามมาตรฐานวิธีใหม่อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย จำกัดจำนวนที่นั่งชมบริเวณหน้าเวที เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและระหว่างผู้ชมกับเวทีและขอความร่วมมืองดใช้เสียงกรีดทำเสียงดังเพียงปรบมือ โดยประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี

### สถานการณ์อื่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เริ่มต้นจากจีนมี 2 สายพันธุ์ คือ S (Serine) และ L (Leucine) สายพันธุ์ L แพร่กระจายได้ดี ออกลูกหลานเป็นสายพันธุ์ G (Glycine) และ V (Valine) ลูกหลานของสายพันธุ์ G เป็นสายพันธุ์ GR (Arginine) และ GH (Histidine) นักวิทยาศาสตร์พบว่าสายพันธุ์ G ระบาดได้ง่าย แพร่กระจายได้เร็ว แต่ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและระบบภูมิคุ้มกัน ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีน โดยสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกเป็นสายพันธุ์ G เกือบ 90% สำหรับประเทศไทยสายพันธุ์หลักที่ระบาดในระลอกแรกเป็นสายพันธุ์ S แต่ขณะนี้การตรวจในผู้ที่อยู่ใน SQ โดยศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสของจุฬาฯ พบว่าเป็นสายพันธุ์ G เกือบทั้งหมด

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, tnthailand, js100, mcot, xinhuathai)

-**องค์การอนามัยโลก** ระบุโควิด-19 ยังถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ เตือนนานาชาติต้องวางแผนคุมโรคในระยะยาว เนื่องจากการแพร่ระบาดอาจนานกว่าที่คาดการณ์ไว้

-**สหรัฐฯ** แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกินกว่า 5 แสนราย และจากการจำลองโมเดลการระบาด ได้ข้อสรุปว่าในอีก 3 สัปดาห์ ชาวอเมริกันอาจจะเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 หมื่นราย เตือนประชาชนไม่ให้อารมณ์ตก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น

-**อังกฤษ** รัฐบาลอาจไม่ยอมรับวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาโดยประเทศรัสเซีย เนื่องจากกระบวนการพัฒนาวัคซีนไม่น่าเชื่อถือ

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ป่วยรายใหม่ 5,032 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 103,185 ราย บุคลากรทางการแพทย์ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ระบุว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังลุกลามอย่างหนักอาจส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ล่มสลาย ขอให้ประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในกรุงมะนิลาและปริมณฑลใกล้เคียง 2 สัปดาห์

-**ฮ่องกง** เปลี่ยนศูนย์ประชุมเอเชียเวิลด์-เอ็กซ์โป ไกล่สนามบิน ให้เป็นรพ.สนามขนาด 500 เตียง โดยจีนจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดแรก 7 คนจาก 60 คน เดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในรอบที่ 3

-**ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรียประกาศภาวะภัยพิบัติโควิด-19 พร้อมบังคับใช้เคอร์ฟิวยามวิกาลในนครเมลเบิร์น ห้ามเดินทางไกลจากบ้านเกิน 5 กม. รั้งพื้นที่การเรียนทางไกล

-**เวียดนาม** ยอมรับหัตถ์ต้นตอโควิดระบาดในดานังยาก ล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสม 620 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 5 ราย

-**อินเดีย** พบผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 2 แสนราย/วัน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

-**คูเวต** ห้ามเที่ยวบินจาก 31 ประเทศความเสี่ยงโควิด-19 ในระดับสูงเข้าประเทศ

-**เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้ออีก 30 ราย ส่วนใหญ่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

-**รัสเซีย** เตรียมมรณรังค์ฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนาให้ประชาชนในเดือนต.ค. หลังสถาบันกามาเลยาทดลองทางคลินิกเสร็จสิ้น และกำลังจัดทำเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียน โดยแพทย์และครูจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 18,050,343 ราย เสียชีวิต 689,187 ราย รักษาหาย 11,341,930 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ 4,764,588 ราย บราซิล 2,708,876 ราย อินเดีย 1,756,220 ราย รัสเซีย 850,870 ราย และแอฟริกาใต้ 503,290 ราย ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 157,905 ราย ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก ชี้ว่า ละตินอเมริกาเป็นภูมิภาคต้องจับตามองเพราะมีผู้เสียชีวิตเกิน 200,000 รายแล้ว

### บทความ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์)

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ดอภ. กล่าวในงานเสวนาเตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบที่สอง ว่า อภ.มีหน้าที่จัดการยา วัคซีน ชุด PPE เครื่องป้องกันต่างๆ และหน้ากากอนามัย ขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์ในคลัง 590,680 เม็ด ใช้ดูแลผู้ป่วยได้ประมาณ 8,400 คน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนายาจากฟาวิพิราเวียร์ด้วย ส่วนวัคซีนอยู่ระหว่างการหารือและประสานเทคโนโลยีการแบ่งบรรจุเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้ และอาจใช้เทคโนโลยีนำเชื้อฉีดเข้าไข้พังกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยอภ.มีโรงงานที่จ.สระบุรีและทดลองในหนู คาดว่าจะทราบผลปลายเดือนต.ค.นี้ และยังให้งบประมาณสนับสนุน ม.จุฬาฯ และ ม.มหิดล วิจัย cell-based covid-19 vaccine ซึ่งกำลังหาหรือว่าจะลงทุนอย่างไร นอกจากนี้ มีการสำรองชุด PPE, N95 และ surgical mask และได้รับนโยบายให้ตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยและ N95 ของอภ. ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค.ปีหน้า

-นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษา สธ. ด้านต่างประเทศ เสนอให้มีการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยบนหลักการ 3 อย่างคือ เลิกตั้งเป้าหมายผู้ติดเชื้อในประเทศเป็น 0 แต่ให้กำหนดจำนวนขั้นต่ำที่สามารถรับได้ และต้องเปิดประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ที่สำคัญต้องเข้มงวดเงื่อนไขไม่มีข้อยกเว้น

## ประเด็นข่าว

รวมถึงเปิดให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมาผู้ที่กำหนดทิศทางเป็นภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้น

### แต่งตั้งโฆษก สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงนามแต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เป็นโฆษก สธ. ปฏิบัติหน้าที่แถลงข่าวประจำวัน แถลงข่าวการประชุมกระทรวง แถลงข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่ รมว.สธ. มอบหมาย รวมถึงจัดทำแผนงานโครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สธ.

### พายุโซนร้อนซินลากู

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, JS100, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, MCOT, thailandplus)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. สั่งการให้สถานพยาบาลในพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง จากพายุโซนร้อนซินลากู ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค.นี้ เตรียมการป้องกันน้ำท่วม ขนย้ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดเตรียมน้ำมัน ออกซิเจน ทรัพยากรที่จำเป็น รองรับบริการให้บริการประชาชน ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลใกล้ชิด และเตรียมแผนและระบบส่งต่อผู้ป่วยยังพื้นที่สำรองที่ปลอดภัย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านการแพทย์ ให้ประสานกองสาธารณสุขฉุกเฉินเพื่อให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ให้สถานบริการทุกแห่งให้คำแนะนำการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากลมแรง ฝนตกหนัก และฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ไม่แข็งแรง และอันตรายจากไฟฟ้าดูด โดยไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะมีน้ำท่วม และตัดกระแสไฟฟ้า หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, thaipbs, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยโพสต์, 77 ข่าวเด็ด, thaiquote, ฐานเศรษฐกิจ, New18, thebangkokinsight, innews, เนชั่นสุดสัปดาห์, MCOT, tnthailand, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งการผวจ.เลย หน่วยทหารในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ระดมกำลังลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, thebangkokinsight, บ้านเมืองออนไลน์, คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, MCOT, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์, kapook, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, tnthailand, เนชั่นทีวี, ไทยรัฐออนไลน์

-กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัย ดิเปรสชัน ซินลากู มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.บัว จ. น่าน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ แนวหน้า, มติชนออนไลน์

-กรณีน้ำป่าจากเทือกเขาภูหลวงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหมู่ 1 และหมู่ 8 ต.โพหนอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือราษฎร 30 ครัวเรือน ล่าสุดปริมาณน้ำลดลงตามลำดับ

### ร้องเรียน รพ.ชัยนาทเรนทร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, มติชน

-น.ส.กฤษณา ขวัญศรี อายุ 26 ปี แจ้งความดำเนินคดี กรณีไปคลอดลูกที่รพ.ชัยนาทเรนทร รอคอยนานกว่า 2 ชั่วโมง พยาบาลระบุว่าปากมดลูกยังไม่หมด แต่หลังจากคลอดออกมาลูกชายเสียชีวิต แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แต่ตนและสามีไม่เชื่อเพราะการตรวจครรภ์ก่อนคลอดลูกยังดีและชีพจรยังเป็นปกติ และวันที่ 1 ส.ค. รพ.ได้จ่ายศพเด็กสลับให้กับครอบครัวอื่นและถูกเผาไปแล้ว ทำให้มั่นใจว่าเป็นกระบวนการทำลายหลักฐาน โดยจากการสอบถามสัปเหร่อของวัด บอกว่ามีแพทย์พยาบาล 6-7 คน พร้อมด้วยชายที่อ้างว่าเป็นพ่อของเด็กนำร่างเด็กมาขอเผา โดยไม่มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลแต่อย่างใด

### ข่าวปลอมอังกฤษรักษาโรคมะเร็ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์, ผจก.ออนไลน์

-ตามที่มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง ตันอังกฤษรักษาโรคมะเร็งได้หายขาด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ตันอังกฤษไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

